

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại buổi làm việc với UBND huyện Tuy Phước về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022

Ngày 23/10/2021, tại Trụ sở UBND huyện Tuy Phước, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Tuy Phước về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Nội vụ, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa – Thể thao, Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; đại diện Lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuy Phước và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan của huyện Tuy Phước. Sau khi nghe Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

I. ĐỐI VỚI HUYỆN TUY PHƯỚC

Trong 9 tháng năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và sự nỗ lực của các cấp, các ngành của huyện nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tuy Phước có nhiều khởi sắc; các chỉ tiêu lớn đạt và vượt kế hoạch đề ra, đời sống người dân ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, để giữ vững các chỉ tiêu tăng trưởng trong tổng hòa chung cả tỉnh, bên cạnh những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã nêu trong Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022, huyện Tuy Phước cần tập trung bám sát các nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao, đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu nêu trên; theo đó, tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Khẩn trương triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện theo kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội đã được UBND tỉnh ban hành tại Văn bản số 6090/UBND-TH ngày 20/10/2022. Trong đó, phải chỉ rõ dự địa phát triển của địa phương, nhất là trên 3 trụ cột chính về sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi), công nghiệp – xây dựng, thương mại - dịch vụ; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phát triển các ngành, lĩnh vực trọng điểm nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Các ngành, đơn vị, địa phương huyện Tuy Phước tập trung vào cuộc mạnh mẽ, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, đặc biệt là đổi mới tác phong, lề lối làm việc; trong đó, lãnh đạo huyện, cán bộ, công chức sử dụng 60% - 70% làm việc để xử lý nhanh

chóng, hiệu quả công việc thường xuyên, dành 30% - 40% thời gian làm việc để nghiên cứu đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế địa phương. Việc chỉ đạo, điều hành được thống nhất thực hiện từ huyện đến xã bằng hệ thống số hóa các chỉ số, chỉ tiêu kinh tế - xã hội cụ thể, quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn năm 2022, góp phần cùng cả tỉnh hoàn thành mục tiêu kế hoạch theo Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.

2. Rà soát, phân loại các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn theo loại hình kinh doanh. Tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp (khoảng một lần/tháng) để cùng đồng hành, lắng nghe ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp; phối hợp với Sở Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; động viên khuyến khích doanh nghiệp tăng cường sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm 2022.

Kịp thời nắm bắt hoạt động thương mại, tình hình lưu thông, giá cả hàng hóa trên địa bàn, nhất là các mặt hàng thiết yếu, các sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương. Chủ động phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hỗ trợ người dân; gặp gỡ các thương nhân trên địa bàn để trao đổi, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho người dân; tạo điều kiện thuận lợi để thương nhân buôn bán, đồng thời theo dõi giám sát giá cả, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, thu nhập của người dân.

3. Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống lụt, bão, bảo vệ môi trường; chú trọng công tác bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, khu dân cư, điểm chăn nuôi tập trung, chăn nuôi nông hộ; tuyên truyền, vận động người dân ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung, thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt; kiểm tra, theo dõi, giám sát công tác đảm bảo môi trường trong khai thác khoáng sản, thi công xây dựng công trình, dự án trên địa bàn, chú trọng vệ sinh, mỹ quan các tuyến đường giao thông nông thôn. Rà soát, nghiên cứu tăng tần suất hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn, nhất là khu vực đô thị, khu dân cư tập trung; thống nhất chỉ đạo hoạt động thu gom rác thải trên địa bàn không để phát sinh thêm các dịch vụ thu gom rác thải tự phát gây khó khăn cho việc quản lý. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đảm bảo vệ sinh môi trường tại nơi làm việc; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện sắp xếp hồ sơ, tài liệu gọn gàng, lưu kho lưu trữ tài liệu theo đúng quy định, phòng, chống cháy nổ.

4. Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các quy trình, quy định của pháp luật có liên quan, đặc biệt là thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; tập trung xử lý dứt điểm, ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà ở, công trình trái phép; kiên quyết xử lý cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép, nhất là tại khu vực dòng chảy, các tuyến đê, kè, Khu kinh tế Nhơn Hội, lấn chiếm diện tích mặt nước và hoạt động xung điện, xiết máy trên đầm Thị Nại, nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trên lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng. Quan tâm vận động quần chúng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

5. Tiếp tục đảm bảo công tác an sinh xã hội; vận động doanh nghiệp trên địa bàn

đồng hành, hỗ trợ Nhà nước thực hiện công tác an sinh xã hội. Tập trung triển khai các chương trình kế hoạch về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách hỗ trợ đối với người có công cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội. Triển khai quyết liệt công tác phòng, chống các dịch bệnh Covid 19 và các dịch bệnh nguy hiểm ở người trong dịp cuối năm 2022.

II. ĐỐI VỚI CÁC SỞ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG CÓ LIÊN QUAN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tính toán, đề xuất các phương án khả thi nhằm đẩy mạnh hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh, trong có chú ý vấn đề về kinh phí thực hiện phương án, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2022.

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tuy Phước và các ngành tổ chức kiểm tra, khảo sát kết quả đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong tháng 11/2022.

2. Sở Công Thương: Chủ động liên hệ, kết nối Sở Công Thương các địa phương trong cả nước để nắm bắt tình hình thị trường, nhu cầu tiêu thụ, giá cả các sản phẩm chủ lực của địa phương,... đưa ra dự báo, định hướng kịp thời, giúp doanh nghiệp, người dân thuận lợi gia nhập thị trường, mở thị trường mới và điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trường.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, có Văn bản yêu cầu các doanh nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư về hoạt động xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai dự án theo kế hoạch đã phê duyệt, nhất là các dự án xử lý rác thải tại thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước; trường hợp các doanh nghiệp không triển khai dự án theo đúng tiến độ cam kết, tham mưu đề xuất thu hồi dự án theo quy định, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2022.

III. VỀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA HUYỆN TUY PHƯỚC

Giao các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp hướng dẫn, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của huyện Tuy Phước theo quy định, tạo điều kiện tối đa để huyện Tuy Phước phát triển, có Văn bản trả lời cho UBND huyện Tuy Phước và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. Đối với các vấn đề vượt quá thẩm quyền, nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

UBND tỉnh thông báo các nội dung nêu trên để các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự họp;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- UBND thị xã An Nhơn;
- LĐ, CVVP UBND tỉnh;
- TCT của Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Ngọc An